



Kế Hoạch Tổng Thể Cho Ủy Ban Dịch Vụ Phát Triển

Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024
10:00 sáng – 3:30 chiều

[Đăng Ký Tại Đây \(cả đối với tham gia trực tiếp & trực tuyến\)](#)

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được email có đường liên kết và số điện thoại để tham gia.

Địa Điểm Trực Tiếp: CDSS, 744 P Street, OB9 Rm. 0205
Sacramento, CA 95814

Chương Trình Nghị Sự

10:00 sáng - Phát Biểu Chào Mừng & Khai Mạc

Tiến Sĩ Mark Ghaly, Thứ Ký Cơ Quan Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh California, sẽ có bài phát biểu chào mừng, giới thiệu về tầm nhìn cho nỗ lực này và vai trò của Ủy Ban.

10:15 sáng - Giới Thiệu Và Hoạt Động Thiết Lập Giá Trị Chung

Các thành viên của Ủy Ban sẽ chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận thuận tiện nhằm tìm hiểu lẫn nhau và xác định các thỏa thuận cộng đồng sẽ cùng định hướng cho công việc của chúng ta.

11:15 sáng NGHỈ GIẢI LAO

11:30 sáng Giá Trị Chung Để Gắn Kết Với Nhau

Các thành viên của Ủy Ban sẽ tập hợp lại để chia sẻ và ghi nhớ các giá trị chung được xác định thông qua các hoạt động thảo luận nhóm nhỏ hơn.

12:00 trưa - GIỜ ĂN TRƯA

13:00 chiều - Thiết Lập Tầm Nhìn Về Thành Công Của Chúng Ta

Các thành viên của Ủy Ban sẽ chia thành các nhóm nhỏ để vận động suy nghĩ (brainstorm) về tầm nhìn đầy khát vọng cho thành công sau khi Kế Hoạch Tổng Thể được hoàn thành và triển khai đầy đủ trên toàn tiểu bang.

2:00 chiều - GIẢI LAO

2:15 chiều - Vận Động Suy Nghĩ Về Ưu Tiên Trong Kế Hoạch Tổng Thể

Các thành viên của Ủy Ban sẽ tham gia vào một số hoạt động vận động suy nghĩ ban đầu về các ưu tiên có thể có của Kế Hoạch Tổng Thể và các nhóm công tác trong tương lai.

3:00 chiều - Ý Kiến Công Khai

Cơ hội để công chúng đưa ra phản hồi về cuộc họp hoặc nói chung là suy nghĩ của họ về Kế Hoạch Tổng Thể.

3:30 chiều - Ngừng Họp

LƯU Ý: Chúng tôi vẫn bố trí nhân viên và không gian họp sau khi ngừng họp để ghi lại các ý kiến bổ sung của công chúng và dành thời gian kết nối quan hệ tùy chọn.

Dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha & Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ (ASL) sẽ được bố trí phục vụ cho cuộc họp này. Nếu quý vị cần các ngôn ngữ khác hoặc các biện pháp bố trí hỗ trợ liên quan đến tình trạng khuyết tật, hãy gửi email đến DSMasterPlan@chhs.ca.gov. Tài liệu sẽ được đăng trên trang mạng: <https://www.chhs.ca.gov/home/master-plan-for-developmental-services>.